

Số: 58 -KH/THPT

Lắk, ngày 24 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm học 2024 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường THPT LẮK xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Giúp cho cán bộ đảng viên và viên chức nhà trường, học sinh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực sự đi vào công việc hàng ngày, thường xuyên và tự giác trong hoạt động chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, đến từng đảng viên và viên chức, học sinh nhà trường.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mỗi một đảng viên, viên chức, học sinh cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức Cách mạng và chuyên môn, nghiệp vụ có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Chỉnh đốn tác phong của người đảng viên giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm chính; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện” tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Yêu cầu:

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trong sinh hoạt toàn cơ quan đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên và giáo viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng vào công việc hàng ngày, đạt hiệu quả cao nhất.

Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể cần quán triệt sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi đảng viên, giáo viên, học sinh tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình tự xây dựng kế hoạch hành động và báo cáo kết quả trước bộ phận, tổ chức, chi đoàn mình về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên và viên chức hàng năm.

Lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan đơn vị, các buổi chào cờ đầu tuần, kết hợp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện” tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời khắc phục ngăn chặn những biểu hiện qua loa đại khái, làm cho xong việc, nói không đi đôi với làm..

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đảng viên, cán bộ giáo viên, học sinh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.1. Nội dung và phương thức thực hiện.

Tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên và giáo viên, học sinh trong nhà trường học tập Chỉ thị và các Nghị quyết của đảng, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, giao ban, họp cơ quan, chào cờ đầu tuần để tuyên truyền các nội dung chủ yếu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi đảng viên và giáo viên cần tự giác rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, báo cáo kết quả với tổ đảng và chi bộ. Từng đồng chí cấp ủy viên phải thực sự gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm gương cho đảng viên và quần chúng noi theo.

Các tổ đảng, tổ chuyên môn triển khai thực hiện kế hoạch, hàng tháng tổ chức sinh hoạt đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo chi ủy chi bộ, Bn giám hiệu nhà trường.

Hàng tháng sinh hoạt chi bộ Chi ủy, họp cơ quan đánh giá việc triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền, học tập các nội dung theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Huyện ủy.

1.2. Thời gian thực hiện:

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong năm học

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết, chương trình hoạt động của nhà trường trong năm học

2.1. Nội dung và phương thức thực hiện.

Quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW ngày 30/10/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện” tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ giáo viên hướng tới sự hài lòng của người học”. Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện, đây cũng là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

2.2. Bộ phận thực hiện:

Các tổ đảng, Ban chi ủy chi bộ, các tổ chuyên môn, các chi đoàn và các tổ chức đoàn thể.

2.3. Thời gian thực hiện.

Năm học 2024 - 2025

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

3.1. Nội dung và phương thức thực hiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt trong các buổi sinh hoạt chi bộ và giao ban, họp cơ quan, chào cờ đầu tuần về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Nâng cao nhận thức của đảng viên và viên chức về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

3.2. Bộ phận thực hiện.

Ban chi ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn tổ chức quán triệt và tạo điều kiện cho đảng viên và cán bộ giáo viên tham gia các lớp học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết.

Chi ủy, Ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy.

Các tổ đảng, tổ chuyên môn triển khai kế hoạch và giám sát từng đảng viên, cán bộ giáo viên trong việc tổ chức thực hiện.

Hàng năm tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy vào tổng kết hoạt động của chi bộ, cơ quan đơn vị kết hợp biểu dương khen thưởng đảng viên, cán bộ giáo viên trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí CUV phụ trách công tác kiểm tra của Chi bộ, triển khai lồng ghép vào công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ đảng, công tác kiểm tra nội bộ của cơ quan để đánh giá trung thực, khách quan việc vận dụng vào nhiệm vụ được giao của mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên để báo cáo trước chi bộ, cơ quan đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tới các tổ chức đoàn thể, tổ CM và từng cán bộ giáo viên, chi đoàn.

2. Các tổ chức đoàn thể, tổ CM triển khai thực hiện kế hoạch và theo dõi, giám sát việc thực hiện của từng đảng viên, giáo viên trong tổ bộ môn mình phụ trách.

3. Hàng tháng đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung chủ yếu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai hướng dẫn của Ban thường vụ Huyện ủy, tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- BGH;
- CBGV
- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Trị